

Quý vị sẵn sàng sống lành mạnh hơn?

Chào mừng quý vị đến với
chương trình Medicaid luôn
đặt quý vị lên hàng đầu.

Với bảo hiểm Meridian
Medicaid, tất cả các dịch
vụ được bao trả hoàn
toàn miễn phí.

Có nghĩa là không có khoản
đồng chi trả, miễn thường,
hoặc chi phí tự thanh toán.

Bảo hiểm của quý vị



Chăm Sóc Chính, Chăm Sóc Chuyên Biệt, và Chăm Sóc Trong Bệnh Viện

Thăm khám với bất kỳ bác sĩ nào trong mạng lưới của chúng tôi và nhận được dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần. Không cần giới thiệu. Chúng tôi cũng bao trả cho các xét nghiệm phòng thí nghiệm và chụp X-quang.



Thuốc kê toa miễn phí

Nhận thuốc kê toa được bao trả miễn phí. Chỉ cần sử dụng một trong hơn 1.500 nhà thuốc trong mạng lưới.



Cộng với sức khỏe hành vi, chăm sóc nha khoa, chăm sóc thị giác, và chăm sóc qua mạng.

Các phúc lợi của quý vị



Đưa đón miễn phí

Chúng tôi sẽ đưa đón quý vị đến bác sĩ, nhà thuốc, nhà cung cấp thiết bị y tế, và khu vực trợ cấp WIC.



Cân Nặng & Sức Khỏe

Các dịch vụ dinh dưỡng được cung cấp cho các hội viên đủ điều kiện.



Đường Dây Tư Vấn Y Tá

Các y tá của chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi sức khỏe của quý vị 24/7.



Hỗ Trợ Các Bà Mẹ Mới Sinh

Các bà mẹ có thể được nhận đồ dùng trẻ sơ sinh miễn phí và thẻ quà tặng để tự chăm sóc và tận hưởng niềm vui của mình.



Phần thưởng cho chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Chúng tôi thường tiền cho thăm khám bác sĩ, xét nghiệm máu hoặc sàng lọc ung thư, và nhiều phần thưởng khác. **Các bà mẹ còn được thưởng nhiều hơn.**

Tìm hiểu thêm tại ILmeridian.com



chúng tôi giúp Medicaid *tốt hơn* cho quý vị.

Chúng tôi muốn quý vị luôn cảm thấy khỏe mạnh nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp bảo hiểm mà quý vị cần cùng với nhiều phúc lợi và phần thưởng khác. Chúng tôi cũng luôn sẵn sàng giúp quý vị trong suốt hành trình sức khỏe của mình. Bởi chúng tôi tin rằng con đường dẫn đến một sức khỏe tốt phải là một tinh thần tốt - cho quý vị và gia đình.

Quý vị có câu hỏi?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị. Chỉ cần gọi điện cho chúng tôi.

Thứ Hai–thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều CST theo số **866-606-3700** (TTY: **711**).

tham gia Meridian ngay hôm nay.

Chương trình bảo hiểm Meridian Medicaid tiếp nhận tất cả mọi người trong HealthChoice Illinois, chương trình chăm sóc có điều quản Medicaid của tiểu bang. Tham gia dễ dàng.

Chỉ cần làm theo các bước sau:

- 1 Ghi danh vào HealthChoice Illinois.** Tìm hiểu thêm tại illinois.gov/hfs/healthchoice.
- 2 Quý vị sẽ nhận được bộ tài liệu ghi danh qua bưu điện.** Bộ tài liệu này sẽ cho quý vị biết cách chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe. Làm theo các bước đó để chọn Chương trình Meridian Medicaid.
- 3 Tìm bác sĩ của quý vị trong danh mục nhà cung cấp của chúng tôi.** Quý vị có thể tìm kiếm danh mục này trên mạng tại findaprovider.ILmeridian.com. Hoặc có thể gọi cho chúng tôi theo số 866-606-3700.
- 4 Hoàn tất ghi danh.** Quý vị có thể thực hiện trên mạng hoặc qua điện thoại.

Dịch Vụ Ghi Danh Khách Hàng Illinois sẽ gửi quý vị thông tin về các lựa chọn bảo hiểm sức khỏe của quý vị kịp thời để quý vị chọn lựa và trong thời gian Ghi Danh Mở.

Meridian complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al **866-606-3700** (TTY: **711**).

Polski (Polish): UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer **866-606-3700** (TTY: **711**).